

สงฆ์ตื่นตัวต้านพุทธฯ-ศาสนาประจำชาติ

เปิดผลสำรวจ'จริยธรรมโพล'หนุน

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) และสภาพุทธบริษัท ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ถึงเหตุผลของการสนับสนุนให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว

หลังจากนี้ จะมีการรณรงค์สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผ่าน 3 ส่วน คือ

1.คณะสงฆ์ 2.มหาวิทยาลัยสงฆ์ 3.องค์กรทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ทั้งพระสงฆ์ และประชาชนได้รับทราบถึง และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ การรณรงค์สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในครั้งนี้ ถือว่ามีการดำเนินการที่ครอบคลุมทั้งประเทศแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และที่สำคัญคณะสงฆ์ได้รับรู้ถึงภัยของพระพุทธศาสนาแล้ว

เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวต่อว่า คณะสงฆ์ทั่วประเทศตื่นตัวในการร่วมรณรงค์ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาไปยื่นหนังสือต่อประธาน สปท.นั้น เหมือนเป็นการลิกออฟ ที่บ่งบอกว่าทางคณะสงฆ์ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา

จะดำเนินการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง พร้อมทั้งจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ได้ 1 ล้านรายชื่อ โดยกำหนดสิ้นสุดการรวบรวมรายชื่อช่วงสิ้นเดือนพ.ย.นี้

จากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมด พร้อมเหตุผล ความจำเป็นของการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "จริยธรรมโพล" สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือโลกออนไลน์ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

ต่อกรณีดังกล่าว โดยเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.-11 พ.ย. 2558 รวมระยะเวลา 1 เดือน

จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนสรุปได้ดังนี้ ร้อยละ 93.6 เห็นด้วย ที่จะให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนร้อยละ 6.4 ไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ